

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BIG – จับมาแก๊งกำไร (ไปพลาดๆ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ช่วงนี้ ตลาดอาจจะออกอาการน่าเบื่อๆ หน่อยสำหรับนักลงทุน ไม่ขึ้นไม่ลง จนบางครั้งก็เกิดอาการลิ่งเลกันทั้งสองฝั่ง ไม่ว่าจะฝั่งซื้อ กยงไม่ยอมขาย รอดูว่าจะลงมาต่ำๆ ให้ได้ไหม ฝั่งที่มีหุ้นอยู่ ก็ยังไม่อยากขาย ก็เพราะกลัวขายแล้วจะขึ้นต่อ... อาการแบบนี้ แรงซื้อแรงขายในหุ้นใหญ่ๆ ก็ จะหายไปบ้าง อาจจะมีแต่หุ้นเล็กๆ เสียมากกว่า ที่บางตัวมีการขึ้นที่น่าสนใจ แถมนักบริหารการซื้อขาย หรือ Volume ที่เข้ามาอย่างน่าเข้าไปร่วมแจมกับคนอื่นๆ ด้วยเลยจริงๆ... ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว ของตลาดหุ้น บานแจนี่แหละ เวลาที่ตลาดพักตัว หรือ แกว่งๆ ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะใดระยะหนึ่ง ก็มักจะมีหุ้นเล็ก หุ้นแก๊งกำไร หุ้นไร้ปัจจัย ก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงจนให้น้ำลายไหลกันได้เสมอ... แต่ก็ต้องรู้ทันไว้ด้วยนะครับ ถ้าคิด จะแก๊งกำไรในหุ้นประเภทนี้ มีคำกล่าวที่ว่า “ลูกข้า จ่ายตั้งค์” หรือบางที หุ้นแก๊งกำไรบางตัว หากได้ซื้อแล้ว แม้แต่จะลูกไปห้องน้ำ ก็ยังต้องระวังเลย อาจจะมีความเข้าห้องน้ำที่แพงเกินคาดได้... ทั้งหมดทั้งมวล ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า ท่านเป็นนักแก๊งกำไร ที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนด้วย ถ้าไม่ชินกับแก๊งกำไร หรือ ยังไม่มี เวลาที่จะตามการเคลื่อนไหวของราคาที่น่าหวือหวา หรือผันผวนแบบนั้น ก็ต้องกล่าวว่า อย่าเข้าไปยุ่งเลยจะดี ปล่อยให้เป็นวิถีของผู้กล้า หรือจะเรียกว่า นั่งดูเขาบู๊กัน เป็นกรณีศึกษาไปก็ได้...และท่านที่ได้เข้าโครงการ UTRADE-U Team ไปเรียบร้อยแล้วนั้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นแค่เบื้องต้นของการเรียน หรือการทำ Workshop... ต่อไป จะเริ่มมีการแยกกลุ่มทำ Workshopที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้น เตรียมเจอกันครับ

ดูตามเกม...

จริงๆ เกมแบบนี้ จะว่าไปก็ถือว่าดี ซึ่งการมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงท้ายๆ ตลาด ก็ยังน่าจะมีแรงส่งมาถึงในช่วงเช้าวันนี้อยู่... เรียกว่า จะออกลูกกระชากขึ้นแรงๆ แบบวันสองวันจบเลย ก็ได้

แนวรับ : ... 3.14-3.10 ราคาช่วงนี้ คือ การซื้อตามน้ำ ต่ำกว่า 3.00cut

เป้าหมาย : ... 3.3-3.4 คือ เป้าหมายของการเล่นรอบสั้น แล้วถอยดูอีกที

Price Chart...(BIG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BIG... แนวโน้มระยะกลางๆ ถึงยาวนั้น ยังไม่อาจจะยืนยันว่า จบขาลงไปแล้วหรือยัง เพียงแต่ในระยะสั้น เราเห็นรูปแบบการแกว่งตัวที่ผ่านมา ส่งให้มี แนวโน้มที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะ MA, ระยะสั้น ก็ส่งให้ สัญญาณของการน่าจะไปได้ และรูปแบบโครงสร้างของการแกว่งตัว ก็ให้สามารถคาดหวังเป้าหมายที่คุ้มค่ากับการเข้าแก๊งกำไรได้พอสมควร... ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น หาก ราคาไม่ลงมาต่ำกว่า 3.00 เสียก่อน หรือวันหนึ่ง ยืน 3.1 ได้มันคงยิ่งดี การคาดหวังการขึ้นไปทดสอบระดับราคา 3.30-3.40 มีความเป็นไปได้... แต่ถ้ายืนเหนือระดับ พื้นที่ดังกล่าว หรือยืน 3.40 ได้มันคง เราจะมีความหวังว่า แนวโน้มขาลง จะจบจริงหรือไม่ (ดูภาพใหญ่่อีกที)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน